

Đầu xuân nô nức xuống đồng



Toàn tỉnh phấn đấu diện tích áp dụng mạ khay, cấy máy đạt 15.000ha ở vụ xuân.

Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân mới, lòng người ai cũng háo hức hướng đến một năm mới trọt ven, đủ đầy. Trên những cánh đồng, nông dân cũng nô nức xuống đồng làm đất, gieo cấy, chăm sóc lúa để có những mùa vàng ấm no, mang theo ước vọng mùa vụ bội thu ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới.

Mới mừng 3 tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, trên cánh đồng xã Nam Cường (Tiền Hải), người dân đã ra đồng. Cánh đồng xấp xỉ nước dần được phủ kín bởi màu xanh của mạ non. Dư âm của tết vẫn còn rôm rả trong những câu chuyện xuống đồng ngày đầu xuân. Chị Nguyễn Thị Duyên, xã Nam Cường cho biết: Vụ xuân năm nay, gia đình tôi cấy 6 sào, toàn bộ đều là giống lúa chất lượng cao và lúa lai. Thời điểm trước tết, thời tiết thuận lợi, tôi đã lấy nước, hoàn thành làm đất và gieo mạ. Bắt đầu từ tháng 3 tết, nhiều gia đình trong xóm đã ra đồng để kiểm tra, chăm mạ và tranh thủ nguồn nhân lực là con cháu chưa phải đi làm xa cùng nhau xuống đồng để kịp thời vụ. "Đầu xuân, đầu lộc", hy vọng sẽ có một mùa vụ đạt hiệu quả cao.

Những ngày đầu năm mới, không khí lao động của nông dân trên địa bàn huyện Đông Hưng rộn ràng, phấn khởi với mong muốn có một năm thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu. Trên các cánh đồng, ở đâu cũng gặp cảnh nông dân tất bật ra đồng, triển khai sản xuất. Tuy đã cấy được khoảng 50% diện tích trước tết Nguyên đán nhưng từ chiều mừng 3 tết, trên các cánh đồng xã Phú Châu, không khí lao động rất sôi nổi. Ông Vũ Xuân Cảnh,

Phó Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Không khí tết vẫn còn nhưng cuộc sống, sản xuất của nông dân là vậy. Hết ngày 10/2 (ngày 29 tháng Chạp), người dân mới rời khỏi đồng để chuẩn bị đón tết, mừng 3 tết lại tiếp tục gieo cấy lúa vừa để bảo đảm khung thời vụ tốt nhất vừa kịp thời gian đi làm tại các công ty, xí nghiệp. Vụ xuân này, xã Phú Châu gieo cấy 260ha lúa, trong đó trước tết Nguyên đán nông dân đã cấy được trên 100ha. Toàn xã có 7 máy cấy, nhờ đó đã đẩy nhanh tiến độ cấy, khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng không canh tác.

Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay, huyện Đông Hưng gieo cấy 11.200ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm từ 35 - 40%. Ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đối với cây lúa, nước tưới là yếu tố rất quan trọng, để chủ động trong công tác tưới, tiêu, ngay từ tháng 10/2020, các xã, thị trấn đã tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng, tập

trung tu sửa, nạo vét kênh mương, điều dẫn nước. Các trạm bơm được đồng loạt bảo dưỡng, sửa chữa và chủ động xây dựng phương án cấp nước, phát huy vai trò của các HTX DVNN để kịp thời lấy nước phục vụ bà con đổ ải, làm đất, gieo cấy và chăm sóc, phân đấu vụ xuân năm nay năng suất lúa đạt khoảng 72 tạ/ha, sản lượng đạt trên 80.600 tấn.

Vụ xuân năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 76.000ha lúa. Để hoàn thành mục tiêu đó, ngành Nông nghiệp và các địa phương đã đề ra những giải pháp cụ thể, bảo đảm đúng tiến độ, lịch thời vụ và cơ cấu giống đã đề ra. Tính đến ngày 17/2 (ngày mừng 6 tết Nguyên đán), nông dân toàn tỉnh đã gieo cấy được 35.600ha, đạt 46,8% kế hoạch. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, từ ngày 14/2 (ngày mừng 3 tết), nông dân đã xuống đồng sản xuất với mong muốn hoàn thành kế hoạch vụ xuân trước ngày 25/2. Hầu hết diện tích lúa trên địa bàn

đều được thực hiện cấy sau tết Nguyên đán. Do đó, ở thời điểm hiện tại, các địa phương cần đồng viên, hướng dẫn nông dân theo dõi các bản tin thời tiết, lịch thời vụ để xuống đồng cấy lúa kịp thời vụ, kiên quyết không để ruộng bỏ hoang. Bên cạnh đó, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc lúa để bảo đảm cây lúa bén rễ nhanh, sinh trưởng và phát triển tốt; điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm theo từng thời kỳ sinh trưởng của lúa.

Diện tích lúa cấy trước tết, nông dân các địa phương tiến hành tủa đậm, bón lót, chủ động diệt chuột, kịp thời xử lý sâu bệnh phát sinh gây hại lúa mới cấy. Với sự sát sao trong công tác chỉ đạo sản xuất của các cấp chính quyền và ngành Nông nghiệp, sự tích cực, chủ động bắt tay vào sản xuất ngay những ngày đầu xuân năm mới của bà con nông dân ở khắp các địa phương, hy vọng toàn tỉnh sẽ đón một vụ xuân thắng lợi.



Sáng mừng 3 tết, nông dân huyện Đông Hưng xuống đồng gieo cấy lúa xuân.



Nông dân huyện Quỳnh Phụ tập trung cấy lúa xuân.

Ngày sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các địa phương huyện Quỳnh Phụ đã khẩn trương xuống đồng sản xuất vụ xuân, bảo đảm đúng lịch thời vụ.

Dù không khí tết vẫn còn ngập tràn trong mỗi gia đình, trên mỗi thôn xóm, khi nắng xuân vừa hửng, trên cánh đồng thôn Dục Linh 1, xã An Ninh đã rộn rã tiếng nói cười của bà con nông dân cùng mong ước về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Vụ xuân năm 2021, xã An Ninh phấn đấu gieo cấy 368ha, cơ cấu chính gồm các giống lúa BC15, Thiên ưu... Ông Chu Công Phương, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Để sẵn sàng cho sản xuất, ngoài bảo đảm công tác thủy lợi nội đồng, phục vụ sẵn sàng cho lấy nước đổ ải, hơn 30 máy làm đất đã giúp đẩy nhanh tiến độ làm đất, vệ sinh đồng ruộng, bừa ngà, bừa được 100% diện tích canh tác. Nông dân xã An Ninh tập trung gieo mạ theo đúng khung thời vụ, điều kiện thuận lợi nên các trà mạ phát triển nhanh, cứng cây. Sáng ngày 15/2 (mùng 4 tết), nông dân địa phương gieo cấy lúa xuân, ngay trong ngày đầu, gần 40ha lúa đã được cấy xong. Thời tiết thuận lợi giúp đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, dự kiến xã An Ninh sẽ hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 23/2.

Qua một năm gặp không ít khó khăn trước tác động của thiên tai, dịch bệnh, ngày đầu năm nô nức xuống đồng, nông dân các địa phương đều chung ước mong mùa màng bội thu. Bà Đào Thị Miến, thôn Trung Châu Tây, xã An Cầu chia sẻ: Vụ xuân này, gia đình tôi cấy 1 mẫu lúa Thiên ưu, T10. Thời điểm trước tết, do thời tiết nắng ấm nên việc lấy nước thuận lợi, do đó nông dân địa phương đã hoàn thành làm đất, đổ ải

và gieo mạ. Mặc dù chưa hết tết nhưng chúng tôi vẫn tạm gác lại để ra đồng cấy lúa theo đúng khung thời vụ. Hy vọng vụ lúa đầu tiên trong năm bội thu tạo điều kiện cho cả năm sản xuất thắng lợi.

Phát huy những kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp, vụ xuân năm 2021, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu gieo cấy 11.300ha lúa, cơ cấu 100% giống ngắn ngày, trà muộn. Trong đó, lúa chất lượng cao 40%; lúa lai, lúa thuần năng suất cao 60%. Các địa phương trong huyện chấp hành nghiêm để an sản xuất và lịch thời vụ, đến ngày 7/2, toàn huyện diệt thủ công trên 70.000 con chuột, sử dụng 3,3 tấn thuốc diệt chuột bằng phương pháp sinh học; hoàn thành đổ ải 100% diện tích; 300ha mạ gieo tập trung trong tiết lập xuân sinh trưởng và phát triển tốt phục vụ cho cấy 100% diện tích và bảo đảm mạ dự phòng. Trước tết Nguyên đán, 100ha lúa giống BM2 được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đã được nông dân các xã Quỳnh Trang, An Mỹ hoàn thành gieo cấy. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ngay từ chiều ngày 13/2 (mùng 2 tết), nông dân một số địa phương đã tranh thủ xuống đồng. Ngoài điều kiện thời tiết thuận lợi, mạ trên 3 lá đủ tuổi cấy, nguồn lao động từ các nhà máy, xí nghiệp đang trong kỳ nghỉ tết đã đẩy nhanh tiến độ cấy lúa xuân của địa phương. Đến hết ngày 16/2 (mùng 5 tết), Quỳnh Phụ đã cấy xong gần 6.000ha lúa xuân, phấn đấu đến ngày 25/2 sẽ hoàn thành 100% diện tích.

Để bảo đảm tiến độ mùa vụ, huyện chỉ đạo các xã Quỳnh Hải, Quỳnh Minh, Quỳnh Hội... khẩn trương thu hoạch gần 200ha cây vụ đông còn lại, giải phóng quỹ đất cho vụ xuân. Đồng thời, làm tốt công tác điều tiết nước, diệt chuột thủ công, chuyển trọng tâm sang chăm sóc để lúa xuân bén rễ, hồi xanh, sinh trưởng và phát triển tốt.

NGÂN NGUYÊN - TRỊNH CƯỜNG

Phát động thi đua sản xuất, kinh doanh năm 2021

* Chiều ngày 17/2, huyện Hưng Hà tổ chức lễ phát động doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh năm 2021.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Hưng Hà đánh giá cao vai trò, trách nhiệm cũng như những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn huyện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lãnh đạo huyện đề nghị, chấp hành nghiêm để an sản xuất và lịch thời vụ, đến ngày 7/2, toàn huyện diệt thủ công trên 70.000 con chuột, sử dụng 3,3 tấn thuốc diệt chuột bằng phương pháp sinh học; hoàn thành đổ ải 100% diện tích; 300ha mạ gieo tập trung trong tiết lập xuân sinh trưởng và phát triển tốt phục vụ cho cấy 100% diện tích và bảo đảm mạ dự phòng. Trước tết Nguyên đán, 100ha lúa giống BM2 được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đã được nông dân các xã Quỳnh Trang, An Mỹ hoàn thành gieo cấy. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ngay từ chiều ngày 13/2 (mùng 2 tết), nông dân một số địa phương đã tranh thủ xuống đồng. Ngoài điều kiện thời tiết thuận lợi, mạ trên 3 lá đủ tuổi cấy, nguồn lao động từ các nhà máy, xí nghiệp đang trong kỳ nghỉ tết đã đẩy nhanh tiến độ cấy lúa xuân của địa phương. Đến hết ngày 16/2 (mùng 5 tết), Quỳnh Phụ đã cấy xong gần 6.000ha lúa xuân, phấn đấu đến ngày 25/2 sẽ hoàn thành 100% diện tích.

MAI THƯ



Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Dệt may Toàn Thắng (Hưng Hà).

* Sáng ngày 17/2, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen tổ chức lễ ra quân sản xuất, kinh doanh đầu xuân Tân Sửu 2021.

Trong năm 2020, trong khó khăn kép song Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đã nỗ lực tìm kiếm thị trường mới, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 1.500 lao động với thu nhập từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng. 100% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội và bảo đảm các chế độ khác. Công ty cũng là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty đã tặng 2.600 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Nhiều năm liên tục, Công ty là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh về nộp ngân sách nhà nước, năm 2020 số nộp của doanh nghiệp đạt gần 300 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, mở rộng quy mô các lĩnh vực kinh doanh, tăng cường quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; phấn đấu tổng doanh thu gấp 1,5 lần, nộp ngân sách nhà nước bằng và cao hơn năm 2020.

Nhân dịp này, Công ty phát động phong trào thi đua; trường các phòng, đơn vị, bộ phận sản xuất và các đoàn thể đã ký giao ước thi đua năm 2021 với quyết tâm đưa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen ngày càng phát triển vững mạnh.

MANH CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ LONG HẦU

Trái ngọt sau đầu tư

Tăng trưởng mạnh ngay trong vòng xoáy khó khăn của dịch Covid-19; là 1 trong 11 doanh nghiệp sản xuất lớn của cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020; điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động không ngừng cải thiện - đó chính là trái ngọt mà Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu (khu công nghiệp Tiên Hải) thu được sau quá trình đầu tư phát triển đúng hướng.

Ông Bùi Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu phấn khởi chia sẻ: Doanh

ngiệp đạt giải vàng chất lượng quốc gia phải đáp ứng 7 tiêu chí gồm: vai trò lãnh đạo của doanh nghiệp; chiến lược hoạt động; chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh. Chúng tôi không bắt ngờ khi đoạt giải vì đây là thành quả của cả quá trình đầu tư mà doanh nghiệp đã xác định trước đó nhiều năm.

Để thực hiện được định hướng đề ra, Công ty đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nhà xưởng, đổi mới máy móc và công nghệ. Ngoài máy móc,

công nghệ nhập khẩu, Công ty chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chế tạo, cải tiến kỹ thuật, quy trình sản xuất trong cán bộ, công nhân. Từ năm 2017 đến nay, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu có trên 80 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào các khâu sản xuất như thiết kế mẫu, tạo khuôn, sấy khô sản phẩm, tráng men, nung chín, ra lò... Hiệu quả của sự đầu tư về máy móc, công nghệ đã giúp tỷ lệ sản phẩm thu hồi trong sản xuất sử dụng của Công ty đạt 97%, trong sản xuất sử dụng đạt 98% và tỷ lệ tiết kiệm chi phí sản xuất đạt 1,5%.

Nhằm chuẩn hóa quy

trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu đã mạnh dạn đầu tư áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Ông Nguyễn Quốc Phòng, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Việc áp dụng các hệ thống ISO giúp cho doanh nghiệp tiết giảm được chi phí, tăng năng suất, chất lượng và nhất là bảo đảm sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu vào mọi thị trường trên thế giới. Hiện sản phẩm sử dụng trong phân khúc tầm trung và cao cấp của Công ty đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước, chính phục được khách hàng một số nước châu Âu, Brasil, Hàn Quốc, Myanmar.

Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự cạnh tranh

khốc liệt với sản phẩm gốm, sứ giá rẻ của Trung Quốc, năm 2020 Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu vẫn sản xuất và tiêu thụ được trên 30 triệu sản phẩm, đạt doanh thu 265 tỷ đồng, tăng 17%; nộp ngân sách nhà nước 17 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2019. Không chỉ có việc làm ổn định, thu nhập của người lao động của Công ty còn tăng hơn 2% so với năm 2019, bình quân đạt 10 triệu đồng/người/tháng. Công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện với số tiền ủng hộ trên 400 triệu đồng.

Theo ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu, năm 2020 là năm cuối của giai đoạn đầu tư phát triển nhà xưởng, thiết bị, công nghệ. Năm 2021 là năm đầu trong chiến lược đầu tư chuyên sâu 5 năm (2021 - 2025), Công ty sẽ có những đổi mới mạnh mẽ để nâng cấp

chất lượng, gia tăng kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm, tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp. Mục tiêu mới của Long Hầu

chính là tăng thị phần tiêu thụ trong nước, đồng thời tận dụng các cơ hội, ưu đãi mà các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại để mở rộng thị trường nước

ngoài, tăng kim ngạch xuất khẩu, sớm đưa Công ty trở thành doanh nghiệp nằm trong top đầu của ngành gốm sứ Việt Nam.

KHẮC ĐUẤN



80% quy trình sản xuất của Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu được tự động hóa đã mang lại môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động.